

## COM7 – ถามกันแยะ... ก็ต้องดู

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลีจั่วหัว...** เรื่องของหุ้น COM7 จริงๆ แล้ว ก็ได้ถามกันแยะ เท่ากับเรื่องของตลาด หรือ SET Index เลยนะ วันวานแค่เปรยๆ ไว้หน่อยเดี๋ยวเอง พอเจอหน้าใครๆ ก็เจอคำถามที่ว่าไว้เลย “ยืนได้ไหม 1300...?” ... ซึ่งก็อย่างที่เห็นเมฆกลัวว่าไว้นั้นแหละครับ ยืนได้ แล้วยังไง หรือ ถ้ายืนได้ จะต้องมองว่า “แนวโน้ม” ยังดีอยู่หรืออย่างไร คำว่า แนวโน้ม หมายถึงอะไรละ แล้วแนวโน้ม ต้องดูจากอะไรก่อน ถ้าในตัวเลข 1300 มันมีสัญญาณแนวโน้มในตัวมันเอง ก็อาจจะตอบได้ตามที่ถาม... แต่ในตอนนั้น ตัวเลขที่ระดับ 1300 นั้น ไม่เห็นจะสื่อบอกแนวโน้มไว้ให้เลยนะ อาจจะเป็นเพียงแคตัวเลข “จิตวิทยา” ก็เท่านั้นเอง ต่อให้ตลาด หรือ SET Index แกว่งตัวระดับ 1300-1400 จริงๆ แล้ว ยังบอกแนวโน้มได้ไม่ชัดเจนเอาด้วย หรือจะเรียกว่า เป็นแนวโน้ม Sideways ก็ได้มันแหละ... การเป็น Sideways ในกรอบอย่างที่กล่าวนั้น ก็ยากในการจะบอกว่า ปีนี ตลาดจะอยู่ตรงไหน จะหลุดกรอบทางขึ้นหรือทางลง แบบเร็วๆ เลยก็ได้ ไม่แปลกนะ แบบว่าวันหนึ่งขึ้น 20 กว่าจุด หรือ ขึ้น 10 กว่าจุด ไม่ถึงเดือน ก็ผ่านแล้วแนวต้านอะ... เอาตอนนี่ดีกว่าเลย เอ่ยมาเสียนาน จากที่ถามกันมา ซึ่งบางส่วนเห็นเมฆก็ได้ตอบไปในการ Live เมื่อช่วงค่ำๆ วันอาทิตย์ที่แล้ว ลงไปตามดูย้อนหลังอีกทีก็ได้ถ้ายังไม่ได้ดู ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ TH UTRADE นั้นแหละครับ หรือ จะเข้าไปที่เพจของหุ้นก็ได้ แล้วแต่สะดวกนะครับ (ในเพจบาดตาเซียน ก็มีให้เช่นกัน)... สรุปว่า แนวโน้มระยะสั้น ดูที่ MA25days หรือใครจะเอา MA30days แบบฝรั่งก็ได้ ก็จะมีระดับว่า ตอนนี แนวโน้ม ควรอยู่ฝั่งไหน

**ดูตามเกม...** ว่ากันตามแนวโน้มของหุ้น ก็อาจจะต่างกับแนวโน้มของตลาดอย่างสิ้นเชิงเลย เอาแค่เรื่องพื้นฐาน แล้วเราก็วางแผนวางเกมการเก็งกำไรไป... ขึ้นก็ปล่อยให้ขึ้น หลุดก็ควรจะต้อง ตัดใจทิ้ง

**แนวรับ : ... 41.0-40.0 ยังพอได้ หลัก ๆ ออย่าหลุด 38.0**

**เป้าหมาย : ... 44.0-45.0 จับตา ถ้าผ่านได้ อาจมีขึ้นแรงต่อ**

Price Chart...(COM7)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น COM7...** ตามภาพนี้ ใช้ MA30days ซึ่งถ้าใครจะใช้ MA25days ก็ได้มันครับ ไม่ว่ากัน แต่ภาพนี้ที่เอา 30 ก็เพราะเห็นเป็นหุ้นเทคนิคลี เหมือนหุ้นฝรั่งหรือเป็น MA ที่ออกสะสากหล่นหน่อยๆ นั่นเอง... จริงๆ ดูที่ราคา ไม่เคยลงมาแตะที่ระดับ MA ให้ได้ซื้อเลยนะ นับจากที่เป็นขาขึ้นมาในระลอกนี้ อย่างมากก็ลงมาแค่ใกล้ๆ เคียง... แต่รอบล่าสุด ลงแรง และตกลับเร็ว ถ้าดูจากรูปแบบการแกว่งตัว ก่อนหน้านี้ เหมือนจะเล่นแกว่งแบบเนิบๆ ขึ้นวันละไม่เท่าไร แต่ก็ค่อยๆ ขึ้น.. จึงต้องจับตาที่แนวต้านของกรอบแนวโน้ม หรือ ถ้าถึง 44.0-45.0 ต้องดูไว้ หากผ่านไปได้ รูปแบบการขึ้นหรือการแกว่งตัว อาจจะไม่เหมือนเดิม อาจจะขึ้นแรงๆ